

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

NĂM HỌC 2023-2024

Nghiên cứu khoa học không chỉ là lĩnh vực của các nhà khoa học chuyên nghiệp hay các trường đại học lớn. Hiện nay, nghiên cứu khoa học sinh viên đã được nhiều trường đại học quan tâm và triển khai thực hiện sâu rộng đến sinh viên các ngành và các khoá khác nhau. Thông qua nghiên cứu khoa học, sinh viên sẽ phát triển tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề. Khi tiếp cận với một vấn đề nghiên cứu, sinh viên tiếp tục tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu và đưa ra kết luận logic. Qua quá trình này, họ không chỉ nắm vững kiến thức mà còn rèn luyện được kỹ năng quan trọng cho sự thành công sau này.

Để tạo điều kiện cho sinh viên nghiên cứu khoa học qua đó học tập, trau dồi năng lực và kỹ năng nghiên cứu khoa học, ngày 19/04/2024, tổ bộ môn Khoa học tự nhiên thuộc Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non đã tổ chức buổi báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của nhóm sinh viên đến từ lớp GDTH K44D, gồm 4 thành viên như sau:

- 1/. Nguyễn Thị Đan Trâm
- 2/. Nguyễn Cẩm Ly
- 3/. Nguyễn Thị Lý
- 4/. Trương Thị Thuý Diệp

dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

Buổi báo vệ đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đã diễn ra thành công tốt đẹp với kết quả được đánh giá tốt từ Hội đồng bảo vệ.

Nghiên cứu khoa học sinh viên là nền tảng cho sự nghiệp học thuật và nghề nghiệp tương lai của các em. Qua việc tham gia vào các đề tài nghiên cứu, sinh viên có cơ hội làm việc với các thầy cô giáo có chuyên môn trong lĩnh vực mình quan tâm. Điều này không chỉ giúp các học hỏi những tri thức từ thầy cô và từ thực tiễn qua quá trình hoàn thành đề tài mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân và chuyên môn sau này của các em.

Có thể khẳng định, nghiên cứu khoa học sinh viên không chỉ là một phần quan trọng của hành trình học tập mà còn là hành trang cho các em vững tin trong sự nghiệp giáo dục sau này. Qua việc nghiên cứu, sinh viên không chỉ rèn luyện được kỹ năng và kiến thức mà còn có cơ hội góp phần vào việc giải quyết các vấn đề khoa học và xã hội. Chính vì vậy, việc khuyến khích và

hỗ trợ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học là một bước quan trọng trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các em./

Một số hình ảnh liên quan đến buổi bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên:





